

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6488 - THỨ HAI NGÀY 20/11/2023 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH**

## Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Ngày 17/11, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui cùng Nhân dân tại các Khu dân cư kiểu mẫu.

TRANG 2



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn đồng viên tinh thần Nhân dân và cán bộ thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Ảnh: Hồng Thắm

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Đoàn kết là sức mạnh.  
Toàn Đảng, toàn quân,  
toàn dân đoàn kết chặt chẽ  
xung quanh Trung ương”

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI “HỘI NGHỊ  
CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP QUÂN ĐỘI”,  
THÁNG 11/1956

### 20 năm ngày hội ý Đảng - lòng dân

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2003 - 18/11/2023) với nhiều nội dung thiết thực, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế bền vững theo định hướng của Nhà nước, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; góp phần quan trọng làm khởi sắc vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ.

TRANG 7

### Quản lý hành nghề y, dược tư nhân

TRANG 6

## CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

### 10 NĂM THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Nhiều đột phá mang đậm dấu ấn

“ Ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục Lâm Đồng đã có nhiều sự thay đổi cả ở bề rộng lẫn chiều sâu, tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### Nghề giáo trong thời đại 4.0



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ:

### Chất lượng tạo nên danh tiếng

XEM TRANG 4 + 5

### KINH TẾ

Đức Trọng: Kinh tế - xã hội trên đà phục hồi tích cực

TRANG 3

### ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Phật giáo đồng hành với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

TRANG 6



# Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho cán bộ và Nhân dân Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh tặng 20 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều trao Quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 7, phường Lộc Phát.

Ngày 17/11, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui cùng Nhân dân tại các Khu dân cư kiểu mẫu.

\* Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui cùng Nhân dân thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận chúc mừng và bày tỏ niềm vui trước những kết quả đạt được của thôn An Ninh nói riêng và xã Liên Hiệp nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội sẽ đem lại giá trị, tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể địa phương cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên và kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế, thi đua mới để thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động, động viên Nhân dân cùng nhau đoàn kết, thống nhất, làm thật nhiều việc tốt để mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Trần Đức Quận đã tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến cá nhân, gia đình trên địa bàn.

\* Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư

Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui cùng cán bộ, Nhân dân Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trần Đình Văn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân Thôn 3 đạt được. Đồng thời, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian qua.

Đề phát huy các kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Hà tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy các thế mạnh trong nông nghiệp từ những giống mới để nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, vật nuôi; liên kết và phát triển sản xuất, bao tiêu nông sản từ các hợp tác xã. Đồng thời, cùng nhau hỗ trợ giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chú trọng công tác giáo dục, y tế, xây dựng lối sống văn minh nhằm đưa kinh tế - xã hội Thôn 3 nói riêng và xã Gia Lâm phát triển toàn diện và bền vững.

Đồng chí Trần Đình Văn cũng yêu cầu các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận cũng như Mặt trận cấp xã, thực sự là cầu nối, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Ngày này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đình Văn đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Nhân dân và cán bộ Thôn 3. Đồng thời trao Bằng công nhận đạt Khu dân cư kiểu mẫu năm 2023 và Bằng khen của Ủy ban MTTQ

Việt Nam tỉnh cho Thôn 3; trao 10 suất quà (2.000.000 đồng/suất) cho các đảng viên có huy hiệu Đảng, gia đình có công với cách mạng và các hộ nghèo.

\* Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân Thôn 4 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp biểu dương những thành tích chính quyền và Nhân dân đã đạt được trong Phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Hiệp đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đoàn kết, đồng thuận, tiến đến tiếp tục thay đổi bộ mặt nông thôn, đưa kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững. Mỗi người dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, sống đoàn kết, chan hòa với cộng đồng dân cư, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, giảm nghèo nhanh, bền vững, cũng như xây dựng lối sống văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn động viên tinh thần Nhân dân và cán bộ xã Lộc Tân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh phối hợp cùng Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Tân. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng trao Quyết định công nhận Thôn 4 đạt danh hiệu Khu dân cư

kiểu mẫu và tặng Bằng khen cho Thôn 4 về đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023.

\* Đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui cùng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 7, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Đồng chí Phạm Triều đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 7 đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 7 nói riêng và phường Lộc Phát nói chung tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được để nêu cao tinh thần đoàn kết hơn nữa trong thực hiện mọi nhiệm vụ; quan tâm bảo vệ môi trường; tiếp tục nghiên cứu để có nhiều mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Triều đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn; tặng phần quà 10 triệu đồng để động viên tinh thần cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 7.

Ngày này, cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 7 (phường Lộc Phát) cũng vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cùng ngày, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các Khu dân cư kiểu mẫu nổi trội trong toàn tỉnh.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**



# Thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lâm Đồng hiện có hơn 330.000 người dân là đồng bào DTTS, chiếm hơn 25,7% dân số toàn tỉnh. Việc cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi không chỉ giúp ổn định, nâng cao đời sống bà con DTTS mà còn góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2022, tổng vốn bố trí cho chương trình là hơn 232 tỷ đồng, gồm hơn 126 tỷ đồng vốn đầu tư công, gần 66 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 40 tỷ đồng vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Năm 2023 là hơn 370 tỷ đồng, gồm hơn 162 tỷ đồng vốn đầu tư công, hơn 171 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 30 tỷ đồng vốn tín dụng và hơn 6 tỷ đồng huy động từ nguồn đối ứng của người dân và ngân sách huyện.

Một trong những trọng tâm của chương trình là hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Theo đó, các địa phương đã hỗ trợ nhà ở cho 146 hộ với số tiền gần 6 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí vốn thực hiện 7 dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư và 1 dự án chuẩn bị cho công tác đầu tư; tính đến hết tháng 10 đã giải ngân được gần 20 tỷ đồng. Về cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã triển khai thi công 16 công trình, nhiều công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng; riêng 10 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 77 tỷ đồng (70,8% kế hoạch). Các nội dung của chương trình còn giúp người dân phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động là đồng bào DTTS...

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến chăm sóc sức khỏe người dân, bình đẳng giới

Với 10 dự án, gồm 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được xem là "đòn bẩy" thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Sau gần 2 năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.



Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được xây dựng để thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS.

cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS... với tổng nguồn vốn được phân bổ cho năm 2023 (không tính vốn năm 2022 chuyển sang) là gần 28 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của chương trình, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS; tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một... Với mục tiêu bình đẳng giới, Hội Liên

hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thành cũng đã tổ chức các lớp hướng dẫn, thành lập và vận hành 69 tổ truyền thông cộng đồng; tổ chức 16 cuộc truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới... Các mục tiêu này sẽ được tiếp tục phát huy và đẩy mạnh trong thời gian tới, từ đó, tạo sức bật đưa đời sống văn hóa, xã hội của người dân vùng DTTS ngày một tốt đẹp hơn.

Theo ông Dơ Woang Ya Gương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, để phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tỉnh đã ban hành

Nghị quyết của HĐND về quy định cơ chế huy động, phân bổ, nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa chương trình MTQG với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Tỉnh cũng xác định rõ tỷ lệ huy động, đóng góp vốn từng chương trình, dự án được lồng ghép; thống nhất định mức chi theo từng nội dung, hoạt động được lồng ghép. Đồng thời, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép.

Sau gần 2 năm thực hiện, chương trình bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc ổn định và phát triển toàn diện đời sống kinh tế - xã hội người dân vùng đồng bào DTTS tại Lâm Đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS của tỉnh đã giảm trên 2% theo tiêu chí đa chiều; hộ cận nghèo giảm từ 3 - 5%; thu nhập bình quân của người đồng bào DTTS cuối năm 2023 ước đạt 44,9 triệu đồng/năm. 73/77 xã vùng DTTS đạt chuẩn NTM mới...

Để Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phát huy hiệu quả, theo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thời gian tới, Ban sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người dân về chương trình; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp, người có uy tín, trưởng thôn... giúp triển khai thực hiện chương trình từ tinh thần cơ sở được đồng bộ và đảm bảo đúng chính sách. Ngoài ra, Ban sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhằm đánh giá hiệu quả, phát hiện khó khăn và có giải pháp tháo gỡ kịp thời; phối hợp chặt chẽ hơn với các sở, ban, ngành để việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chương trình được hiệu quả.

**NHẬT QUỲNH**

## ĐỨC TRỌNG: Kinh tế - xã hội trên đà phục hồi tích cực

UBND huyện Đức Trọng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Theo đánh giá, tình hình kinh tế của huyện dần phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19.

Năm 2023 là năm thứ ba Đức Trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá tích cực trên các lĩnh vực.

Trong đó, ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản ước thực hiện 8.400,5 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch, tăng 6,58% so cùng kỳ; ngành Công nghiệp và Xây dựng ước thực hiện 10.244 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch, tăng 7,44% so cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước thực hiện 7.292 tỷ đồng, đạt 10,07% kế hoạch và tăng 10,1% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý ước thực hiện 849,4 tỷ đồng, đạt 70% dự toán tình giao và bằng 88% so với cùng kỳ. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện



Sơ chế sản phẩm sau thu hoạch tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản Phong Thủy.

đạt 100% kế hoạch. Huyện cũng chỉ đạo triển khai 2 đề án khai thác quỹ đất, tạo vốn đầu tư hạ tầng tại khu quy hoạch Trung tâm Hành chính quảng trường huyện Đức Trọng, quy hoạch khu dân cư và chợ Phi Nôm, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng đến năm 2025 để huyện Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thị xã.

Trong năm, các công trình, dự án trọng điểm của huyện và tỉnh trên địa bàn huyện như: Dự án Hồ Ta Hoét, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim; Khu công nghiệp Phú Bình, nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện... đã được UBND tỉnh, huyện và các ngành chức năng

đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm, thực hiện. Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 4.620 lao động đạt 103% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng cấp, chứng chỉ đạt 24%. Có 2 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân ước thực hiện 91,5%.

Song song đó, huyện đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách giảm nghèo; lồng ghép hiệu quả chương trình, đề án giảm nghèo nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người nghèo, nhất là hộ nghèo người đồng bào

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững... Đến nay, đã có 14/14 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 7/14 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng năm 2023, có 2 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra, gồm: Thu ngân sách nhà nước và trồng cây xanh, trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích, trồng rừng mật độ dày làm giải phân cách, tỷ lệ che phủ rừng. Ngoài ra, tình trạng phá rừng, san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn diễn ra trên một số địa bàn xã; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, kinh tế, tai nạn giao thông; công tác giải quyết đơn thư còn chậm...

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết HĐND huyện Đức Trọng khóa XII. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện

Đức Trọng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung tìm các giải pháp nhằm thực hiện tốt 2 chỉ tiêu chưa đạt được; đồng thời, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, kết nối mở rộng thị trường; tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, đặc biệt là Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, khu dân cư và chợ Phi Nôm, khu Trung tâm Hành chính quảng trường huyện.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đặc biệt là các địa phương dọc Quốc lộ 20, 27; quan tâm đến công tác cải cách hành chính, kịp thời đề xuất, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ làm việc của công chức, bộ phận 1 cửa, đảm bảo duy trì, vận hành có hiệu quả và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân...

**NHẬT MINH**



# 10 NĂM THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Nhiều đột phá mang đậm dấu ấn

Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh đã có những bước phát triển khá toàn diện về quy mô trường lớp, đội ngũ nhà giáo; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường đầu tư xây mới theo hướng đạt chuẩn. Việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định; phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được phát huy và góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo của Lâm Đồng vẫn còn những khó khăn, hạn chế như chất lượng giáo dục giữa các địa phương chưa đồng đều, giáo dục số chưa thật sự tỏa ra được sự bền vững; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo còn nhiều hạn chế, khó khăn; cơ cấu đội ngũ giáo viên chưa hợp lý ở một số địa phương, đơn vị; hiệu quả phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa cao.

Chính vì điều đó, ngay sau khi Nghị quyết 29 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh với gần 1.400 đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận đến toàn bộ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Không những thế, ngành Giáo dục Lâm Đồng cũng tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 29 và các văn bản liên quan đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành; 100% các cơ sở giáo dục trong tỉnh xây dựng kế hoạch với lộ trình, thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, công tác tham mưu, ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách phát triển bền vững giáo dục và đào tạo được tỉnh Lâm Đồng và ngành Giáo dục chú trọng theo từng giai đoạn. Các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo được đổi mới theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Thực hiện việc xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Tổ chức nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình từng năm học, đảm bảo nghiêm túc, khoa học, đúng quy định. Đảm bảo thực hiện nội dung dạy học, giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa; biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương để triển khai có hiệu quả chương trình lớp 1, 2, 3 ở tiểu học; lớp 6, 7 ở THCS

Ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Nghị quyết đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục Lâm Đồng đã có nhiều sự thay đổi cả ở bề rộng lẫn chiều sâu, tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Chính Thành

và lớp 10 THPT đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng các nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân; giáo dục quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp; tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học tích cực phù hợp với chương trình phát triển phẩm chất, năng lực người học; thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

**“Kết quả nổi bật về chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học đã khẳng định vững chắc sự đúng đắn trong công tác triển khai Nghị quyết 29 của tỉnh và ngành Giáo dục trong thời gian vừa qua.**

Kết quả học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế của Lâm Đồng liên tục có sự thay đổi cả về chất lẫn lượng. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có 644 học sinh tham gia với 249 giải, trong đó tỷ lệ các giải nhất, nhì cũng được tăng lên đáng kể. Kết quả xếp hạng kỳ thi THPT quốc gia hàng năm, Lâm Đồng cũng luôn đạt thứ hạng cao, liên tục nhiều năm liền nằm trong top 20 của cả nước, với tỷ lệ đậu trên 99,50%.

Bắt đầu từ năm học 2014-2015, ngành Giáo dục và đào tạo thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo phương thức sử



Nữ sinh trung học phổ thông TP Đà Lạt thắt thạ trong tà áo dài đến trường. Ảnh: C.T

dụng kết quả học tập các năm học THCS để xét tuyển thay cho phương thức thi tuyển sinh trước đây. Đánh giá kết quả đào tạo theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; năng lực thực hành và khả năng thích nghi với môi trường. Từ năm 2015, triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT vừa lấy kết quả đó làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hàng năm được chuẩn bị chu đáo và được tổ chức theo đúng tinh thần đảm bảo thi gọn nhẹ, giảm tốn kém cho xã hội và người dân, giảm áp lực đi lại cho thí sinh và người nhà ở các địa phương, vùng, miền xa xôi khi phải lên các tỉnh, thành phố lớn tham dự. Công tác kiểm định

chất lượng giáo dục được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục về khả năng quản lý chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục, quản lý hồ sơ, góp phần cải tiến chất lượng giáo dục của từng đơn vị nói riêng và toàn ngành nói chung, kết quả này cũng luôn được công khai trên Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mạng lưới trường học cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề của học sinh; công tác chỉ đạo thực hiện phân luồng được quan tâm, các ngành, các địa phương đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện phân luồng phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện có 38 cơ sở giáo

dục nghề nghiệp gồm: 4 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 14 doanh nghiệp tham gia đào tạo trình độ sơ cấp với 87 nghề; các nghề đào tạo nhìn chung đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh cũng như cung ứng lao động cho các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng, đảm bảo thực hiện công tác quản lý, dạy học trong các đơn vị, có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn ngành có 21.685 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó: Cán bộ quản lý: 1.542 người; giáo viên: 17.556 người; nhân viên: 2.587 người.

Toàn ngành hiện có 682 đơn vị trường học, giám 24 đơn vị so với năm 2013. Tổng số học sinh năm 2023: 343.857, tăng 35.857 học sinh so với năm 2013.

Số trường học công lập được kiểm định chất lượng giáo dục: 424/604 trường đạt 70,2%. Số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia: 497/604 trường đạt 82,28% (tăng 316 trường, tăng 56,16%). Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thường xuyên được tăng cường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, tạo nên tăng phát triển giáo dục ngày một tốt hơn, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh và đời sống Nhân dân; tiến độ xây dựng, chất lượng công trình được đảm bảo.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, có thể khẳng định chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất. Quy mô trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học đạt kết quả tốt; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh thực hiện; phong trào dạy tốt, học tốt được phát huy; phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá được đổi mới theo hướng tích cực.



# Nghề giáo trong thời đại 4.0

**G**áo dục thay đổi trong nhiều thế kỷ, từ phạm vi kiến thức tới mô hình và không gian học tập. Trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0, nhiều quan niệm học tập truyền thống đã thay đổi so với quá khứ, mở ra một viễn cảnh giáo dục rộng mở và linh hoạt hơn. Vì thế, vai trò của người giáo viên thời 4.0 không chỉ đơn giản là truyền đạt kiến thức, mà còn giúp học trò trang bị các kỹ năng để hội nhập toàn cầu.

Với thời đại 4.0, giáo dục hướng tới phát triển cá nhân một cách tổng thể. Nếu trước kia chỉ có một trí thông minh duy nhất được công nhận là logic, thì xã hội hiện đại công nhận đa trí thông minh như cảm xúc, vận động, ngôn ngữ... Từ đó, mục tiêu giáo dục đang hướng tới giúp mỗi người phát triển tối đa các trí thông minh tiềm ẩn của mình.

Học sinh trong thế giới 4.0 đã đủ năng lực và phương tiện để tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, giáo viên không phải là người duy nhất có được kiến thức và thông tin giá trị. Thay vào đó, họ là người giúp học trò có khả năng hiểu ý nghĩa của thông tin, phân biệt sự khác biệt giữa những gì quan trọng và không quan trọng. Trên hết, đó là khả năng kết hợp thông tin thành một bức tranh rộng lớn về thế giới.

Vai trò của giáo viên thay đổi, người học cũng thay đổi theo. Học tập trong quá khứ thường mang tính thụ động. Người học chủ yếu tham gia các chương trình giáo dục đã được xây dựng sẵn, có khuôn mẫu chung cho số đông và tiếp cận kiến

**Chuyển đổi số đang là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề trong đó có giáo dục. Ở bậc phổ thông, chuyển đổi số đã ngày một "thấm sâu" vào các hoạt động giảng dạy, học tập, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong thay đổi căn bản nền giáo dục. Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự thay đổi chóng mặt trong cách tiếp cận tri thức đặt ra thách thức lớn cho người giáo viên. Khi các cỗ máy tìm kiếm, mạng xã hội đang trở thành nguồn tư liệu học tập vô tận, giáo viên không chỉ đơn thuần trao tri thức, mà còn phải trở thành người định hướng, khai mở tiềm năng cho học trò.**

thức một chiều. Ngày nay, theo đòi hỏi của giáo dục hiện đại, người học buộc phải tăng tính chủ động, khả năng tự định hướng các kiến thức mình cần và xây dựng lộ trình học tập riêng theo đòi hỏi của từng cá nhân.

Giáo dục thời đại 4.0 đã mở rộng độ tuổi học tập qua khái niệm "học tập suốt đời". Với sự phát triển của công nghệ và robot, nhiều chuyên gia giáo dục trên toàn cầu thừa nhận rằng chưa thể xác định các kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ nhỏ trong giai đoạn hiện nay vì nhiều công việc trong tương lai gần thậm chí chưa xuất hiện. Vì vậy, học tập không thể chỉ giới hạn trong độ tuổi đi học. Người học cần phải có năng lực học tập suốt đời, không ngừng cập nhật kiến thức và tri thức để theo kịp các đòi hỏi công việc liên tục thay đổi trong xã hội 4.0.

Khái niệm "thầy" cũng có nhiều thay đổi trong thời hiện đại. Nếu như trước đây chỉ giáo viên mới có thể đứng lớp và giảng dạy, thì ngày nay, nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào chu trình giáo dục và trở thành thầy.

Thay cho trường lớp mang tính vật lý với giảng đường, thư viện và thời khóa biểu cố định, các



Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn, Phường 3, TP Đà Lạt. Ảnh: Chính Thành

trường trực tuyến đang phát triển và trở thành làn sóng giáo dục mới. Trường trực tuyến. Tài liệu học tập, sách tham khảo đều lưu trữ trên mạng. Thông qua các thiết bị kết nối internet như smartphone, laptop... người học trên toàn thế giới có thể tham gia vào các lớp học ảo bất cứ lúc nào.

Để đáp ứng được những thay đổi trong thời đại giáo dục 4.0, cần nhận thức rằng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học là một tất yếu trong điều kiện mới. Trong

giảng dạy, giáo viên cần từng bước áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào hoạt động giảng dạy của mình. Vai trò mới của giáo viên thời công nghiệp 4.0 là gì? Đó là trở thành người "hướng dẫn" học sinh cách học. Điều giáo viên truyền đạt mỗi ngày không còn là kiến thức cụ thể, mà phải là phương pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức. Phương pháp đó bao gồm cách phân tích, đánh giá vấn đề; tìm nguồn thông

tin, chọn lọc và xử lý dữ liệu; biến dữ liệu thành kiến thức của mình. Đồng thời, giáo viên cần có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Người giáo viên trong thời đại mới không chỉ biết sử dụng các phần mềm, kỹ năng tin học cơ bản mà phải biết tận dụng khoa học công nghệ để mở rộng, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội.

Nhà giáo trong thời 4.0 cần phát triển các kỹ năng quan trọng như: Kỹ năng hợp tác, lắng nghe; kỹ năng dạy học tích hợp, kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng sáng tạo trong dạy học, kỹ năng tìm hiểu học sinh và cộng đồng, kỹ năng phân biệt, kỹ năng sử dụng công nghệ... Với quan điểm một chương trình nhiều SGK hiện nay, giáo viên phải có kỹ năng phân biệt, để hiểu vấn đề sâu hơn và sáng tạo. Việc đòi hỏi một giáo viên phải thành thạo nhiều lĩnh vực là rất khó, tuy nhiên, giáo viên cần nghiên cứu các lĩnh vực lân cận lĩnh vực mình phụ trách, đặc biệt là ngoại ngữ, và tin học.

Cách mạng công nghiệp 4.0 bên cạnh những tác động tích cực vẫn có những tác động tiêu cực đến văn hóa xã hội, đời sống ngày một nhiều. Nhiều gia đình, bố mẹ lo kiếm sống, không đủ thời gian và không có phương pháp giáo dục con một cách khoa học. Hơn bao giờ hết, nghề dạy học với danh xưng "là nghề sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo... vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo" lại càng thể hiện rõ nhất trong thời điểm hiện nay.

**ĐĂNG LỘ**

## Trường THPT Trần Phú: Chất lượng tạo nên danh tiếng

Mới thành lập hơn 20 năm, nhưng Trường THPT Trần Phú (TP Đà Lạt) đã khẳng định được vị thế trong ngành Giáo dục Lâm Đồng bằng chất lượng đào tạo vượt trội, uy tín trong suốt những năm vừa qua.

**Đ**iều gì đã giúp một ngôi trường có tuổi đời non trẻ trở thành một địa chỉ uy tín, được cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gắm con em mình theo học trong suốt thời gian vừa qua? Đó chính là, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, của đội ngũ nhà giáo, của học sinh nhà trường gắn với định hướng mục tiêu trong việc xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, nói không với thành tích, được xây dựng bền vững có kế hoạch trong suốt nhiều năm qua. Trường THPT Trần Phú đã bám sát chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục và căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, tiến hành xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên rà soát và điều chỉnh kịp thời các hoạt động giáo dục từ đó đạt được những kết quả rất xuất sắc



Học sinh Trường THPT Trần Phú, ngôi trường với nhiều thành tích nổi bật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CT

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và đơn vị; nhà trường đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết

bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm hiệu lực, hiệu quả về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết

bị dạy học của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Việc bố trí dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bộ môn và hoạt động giáo dục bảo đảm thời lượng quy định trong chương trình;

phân công giáo viên đúng năng lực chuyên môn được đào tạo; việc sắp xếp thời khóa biểu phù hợp cho học kỳ, cho cả năm học và bảo đảm số tiết/tuần theo quy định dành cho mỗi giáo viên.

Quyết tâm lấy việc dạy và học ngoại ngữ là một trong những điểm đột phá trong chiến lược phát triển nhà trường, đồng thời, để triển khai hiệu quả việc dạy học môn ngoại ngữ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; ngay từ ban đầu, nhà trường đã lựa chọn giáo viên cốt cán, tổ chức chuyên môn có năng lực chuyên môn giỏi để quá trình triển khai thực hiện, nhằm hướng tới việc xây dựng nền tảng về ý thức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng tham gia giảng dạy chương trình và đây cũng chính là đội ngũ chủ động trong việc bồi dưỡng giáo viên. Chỉ đạo tổ chức tốt các tiết học chính khóa, bám sát nội dung chương trình theo quy định, nhà trường còn tổ chức có hiệu quả các tiết học tự chọn, xây dựng phong trào, phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh, tổ chức tốt các hoạt động của CLB Tiếng Anh, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi khả năng nghe, nói bằng tiếng Anh khi tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn,...

XEM TIẾP TRANG 8



# Phật giáo đồng hành với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Với mong muốn kêu gọi sự chung tay, ủng hộ và tham gia của các nguồn lực xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm kéo giảm số người chết và bị thương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT; Công an tỉnh Lâm Đồng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, bảo đảm TTATGT.



Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh giới thiệu về an toàn giao thông cho các tăng, ni.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tổ chức tôn giáo và sự ủng hộ của Nhân dân, công tác bảo đảm TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho gia đình các nạn nhân và xã hội. Với mong muốn kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của tăng, ni, Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng trong

công tác đảm bảo TTATGT, giảm thiểu những hậu quả của TNGT gây ra, Phòng CSGT Công an tỉnh được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử tham gia đảm bảo TTATGT.

Phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông, các cơ sở thờ tự, tăng, ni, Phật tử sẽ lồng ghép các thông điệp về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải giáo pháp Đức Phật đến với các tăng, ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội;

nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tăng, ni, Phật tử khi tham gia giao thông, đồng thời, tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp đẩy mạnh truyền thông về hoạt động bảo đảm TTATGT của tăng, ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Để công tác tuyên truyền ở các cơ sở thờ tự đảm bảo yêu cầu, lực lượng CSGT cũng phối hợp tổ chức tập huấn cho tăng, ni trên địa bàn tỉnh về TTATGT và cung cấp những thông tin về tình hình TTATGT. Cùng với đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã

phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng các mô hình "Tăng, ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn", nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 86 vụ TNGT, tăng 5 vụ, làm 46 người chết (giảm 14 người, giảm 22,3%) và bị thương 58 người (tăng 6 người, tăng 11,5%). Trong vòng 1 tháng qua (từ ngày 15/9 đến 14/10), tỉnh Lâm Đồng xảy ra 7 vụ TNGT làm 4 người chết và làm 5 người bị thương.

Hoà thượng Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, đồng hành với công tác này, Ban Trị sự các huyện, thành phố, tăng, ni toàn tỉnh thông qua các thời gian giảng pháp, sinh hoạt, tu học để truyền tải, lồng ghép các thông điệp về an toàn giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông để thiết thực góp phần xây dựng quê hương

tỉnh Lâm Đồng chúng ta ngày một bình an, hạnh phúc, phát triển vững mạnh.

Ngoài việc tuyên truyền thường xuyên, Giáo hội Phật giáo tỉnh có nhiều thời điểm cao điểm để tuyên truyền như trong các dịp lễ cầu an, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, đặc biệt là các dịp học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên tham gia khoá tu tại các cơ sở thờ tự Phật giáo để hướng dẫn lồng ghép về văn hoá khi tham gia giao thông.

Các cơ sở thờ tự cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác bảo đảm TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, bảo đảm toàn vẹn tính mạng con người lồng ghép trong các buổi lễ, bài giảng giáo lý đạo Phật đến tăng, ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Phối hợp khắc phục những bất cập về tình hình TTATGT tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT khu vực công ra vào các cơ sở thờ tự Phật giáo. Phối hợp vận động tăng, ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia bảo đảm TTATGT, triển khai xây dựng các mô hình "Tăng, ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn".

**NGUYỄN THỊ**

## Quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, việc cấp phê duyệt tài khoản cấp mã liên thông cơ sở khám, chữa bệnh và phê duyệt tài khoản cấp mã liên thông bác sĩ và liên thông cơ sở dữ liệu dược quốc gia đã góp phần rất lớn cho công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

### Những mặt làm được

Hiện trên địa bàn tỉnh có 660 cơ sở hành nghề y tư nhân hoạt động và 1.012 cơ sở hành nghề dược tư nhân được cấp phép. Cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế tư nhân đã góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân tại địa phương.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế tại các Phòng Y tế đã được lãnh đạo UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, ngành và đoàn thể tham gia phối hợp với Phòng Y tế huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát công tác hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và cung cấp thông tin các cơ sở khám, chữa bệnh và hành nghề dược đã được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lâm Đồng trong năm 2022 và đầu năm 2023.

Đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN), cấp phép hoạt động lĩnh vực y đã được Sở Y tế tổ chức họp Hội đồng tư vấn cấp CCHN nhiều đợt. Tổ chức nhiều đợt thẩm định cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt,

quan tâm hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Đến nay, Sở Y tế đã phê duyệt tài khoản cấp mã liên thông cơ sở khám, chữa bệnh cho 224 cơ sở; phê duyệt tài khoản cấp mã liên thông bác sĩ cho 1.056 trường hợp.

Sở Y tế tiếp nhận và xử lý kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến công tác dược theo quy trình ISO, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề 13 đợt năm 2023 với tổng số 556 hồ sơ, cấp 163 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 218 giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, 118 giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, chứng chỉ hành nghề dược đủ điều kiện theo yêu cầu của Bộ Y tế. Tiếp nhận, xử lý và cấp 34 hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc. Cập nhật dữ liệu hành nghề dược trên trang thông tin quản lý hành nghề của Bộ Y tế. Phối hợp với Hội Dược học tỉnh Lâm Đồng tổ chức các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn dược



Bên trong một cơ sở dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, phun xăm thẩm mỹ tại TP Đà Lạt.

cho hàng trăm học viên.

Công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường thường xuyên hàng năm. Thống kê từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2023, Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã tiến hành thanh tra 2 Phòng Y tế huyện Đạ Huoai, Lâm Hà và kiểm tra 250 cơ sở; trong đó 143 cơ sở hành nghề y và 107 cơ sở hành nghề dược. Qua đó, phát hiện 138 cơ sở vi phạm (83 cơ sở hành nghề y và 55 cơ sở hành nghề dược). Xử lý vi phạm hành chính 136 cơ sở với hơn 2,3 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động 43 cơ sở; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 8 cơ sở; tước 7 CCHN khám bệnh, chữa bệnh; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 7 cơ sở.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát, quản lý hành nghề y, dược tư

nhân tại các Phòng Y tế huyện, thành phố đã có chuyển biến rõ rệt. Điển hình tại huyện Lâm Hà đã triển khai mô hình quản lý báo cáo hàng ngày cho Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe Nhân dân của huyện qua nhóm zalo mang lại hiệu quả cao; các Phòng Y tế TP Đà Lạt, Đơn Dương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý kịp thời vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế Lâm Đồng đã triển khai hàng chục văn bản chỉ đạo về công tác hành nghề y, dược tư nhân; giám sát, kiểm tra hành nghề y, dược năm 2022, 2023. Công bố, niêm yết đường dây nóng của Sở Y tế và thông báo công khai các cơ sở y dược tư nhân được cấp phép hoạt động cũng như công khai các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã giúp cho công tác giám sát của người dân được tốt hơn.

### Những khó khăn, vướng mắc

Do số lượng cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nhiều, rải khắp địa bàn tỉnh, mặc dù Thanh tra Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên theo định kỳ và đột xuất nhưng vẫn không thực hiện kiểm tra được hết các cơ sở hành nghề trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, việc thanh tra, kiểm tra chỉ tập trung vào những vấn đề nổi cộm, tập trung vào các cơ sở có phản ánh, kiến nghị hoặc có biểu hiện vi phạm. Do đó, số cơ sở hành nghề y dược do Thanh tra Sở kiểm tra phát hiện vi phạm và xử phạt chiếm tỷ lệ cao.

Hiện nay, văn bản quy định về lĩnh vực spa, phun xăm, làm đẹp, chưa có quy định rõ về điều kiện cấp phép, chưa có quy định phải được Sở Y tế thẩm định cấp phép trước khi hoạt động như các phòng khám, dịch vụ y tế khác. Các cơ sở này hoạt động là do UBND huyện, thành phố cấp giấy đăng ký kinh doanh. Đây là lĩnh vực đang được dư luận quan tâm, các cơ sở này hiện nay hoạt động khá nhiều, nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân do thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật can thiệp y tế quá quy định. Ngoài ra, chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm về lĩnh vực spa, phun xăm, thẩm mỹ, mắt kính vẫn chưa rõ, chưa nghiêm, gây khó khăn khi áp dụng.

Một số Phòng Y tế còn chủ quan chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân theo quy định, vì vậy vẫn để xảy ra trường hợp hoạt động không phép trên địa bàn. **AN NHIÊN**



# 20 năm ngày hội ý Đảng - lòng dân

*Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2003 - 18/11/2023) với nhiều nội dung thiết thực, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế bền vững theo định hướng của Nhà nước, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; góp phần quan trọng làm khởi sắc vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ.*

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong toàn tỉnh suốt 20 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và sau này là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho Nhân dân”, “dân làm chủ, dân là chủ”, trong những năm qua, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên khảo sát, lựa chọn nội dung, tên gọi xây dựng mô hình tự quản, trong đó phân công cho các tổ chức thành viên chủ trì xây dựng mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, sát nhu cầu thực tiễn của Nhân dân tại địa phương. Các mô hình tự quản ở khu dân cư được thành lập, duy trì, hoạt động ngày càng hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Tại các địa phương xuất hiện nhiều mô hình thực chất như Mô hình “Chuyên đôi cây trồng, sản xuất theo hướng công nghệ cao” do Hội Nông dân ở xã Ninh Loan, Đức Trọng; xã Lạc Lâm, Đơn Dương; xã Đa Sar, Lạc Dương thực hiện, duy trì rất hiệu quả; Mô hình “Hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác”, vận động nông dân tham gia mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ nông nghiệp, như: Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp nghề thủ công đan bèo ở xã Gia Viễn huyện Cát Tiên; tổ hợp tác chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà; Mô hình Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp ở xã Đa R’sal, huyện Đam Rông; “Tổ hùn vốn”, “Hòm vốn tiết kiệm”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”... hỗ trợ chị em tăng gia sản xuất, góp vốn xoay vòng để làm nhà, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo ở xã Hương Lâm, huyện Đa Têh; xã Lộc Tân, Bảo Lâm; xã Đa R’sal, huyện Đam Rông... đã giúp chị em chủ động nguồn vốn trong phát triển kinh tế gia đình.

Tại khu dân cư, sau khi được Mặt trận các cấp phát động, phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình



## Bài 1: Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân

**Trong 20 năm qua, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy, đã tự nguyện đóng góp trên 1.250 tỷ đồng, hiến 1,8 triệu m<sup>2</sup> đất, huy động 710 ngàn ngày công lao động... để xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở cơ sở, cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần đáng kể thay đổi diện mạo nông thôn mới - đô thị văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.**

tốt nhằm đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm, khu phố như: Mô hình “Camera an ninh” tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc; “Tiếng keng an ninh” do Hội Cựu chiến binh xã Ninh Loan, Đức Trọng xây dựng thực hiện; “Tổ tuần tra dân cư, dân nuôi” ở xã Gia Lâm, Lâm Hà và Phường 2, Bảo Lộc; “Tổ an toàn” tại xã Hương Lâm, huyện Đa Têh; “Tổ tự quản ANTT” tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” ở xã Hòa Nam, Di Linh; “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội, cảm hóa thanh niên sử dụng ma túy, đánh bạc, trộm cắp” của xã Đa R’sal, Đam Rông; “Khu dân cư và giáo họ không có người vi phạm pháp luật” ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương... góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn cơ sở, khu dân cư.

MTTQ từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, buôn xác định rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Vì thế, thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng như các địa phương và người dân trên địa bàn toàn tỉnh luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ cải thiện, bảo vệ, giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con người một cách toàn diện và đồng bộ.

Góp phần chuyển biến rõ nét trong thực hiện tiêu chí môi trường, xuất hiện nhiều Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về môi trường” như ở

xã Lộc An, huyện Bảo Lâm hay xã Đa Oai, huyện Đa Huoai. Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm” ở Phường 1 - TP Đà Lạt; xã Hương Lâm, Đa Têh; xã Ninh Loan, Đức Trọng... Mô hình “5 không 3 sạch” do Hội Phụ nữ chủ trì, được hầu hết các Chi hội phụ nữ tại các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện gắn với xây dựng các “Tuyến đường hoa”. Các mô hình “Hố rác, xử lý rác đúng nơi quy định” của Hội Chữ thập đỏ; “Trồng cây bóng mát đường quê” của Hội Nông dân xã Hương Lâm, Đa Têh; “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp” của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ xã Hòa Nam, huyện Di Linh; xây dựng đường giao thông thôn, trồng cây xanh và lắp hệ thống chiếu sáng đường nông thôn của Ban Công tác Mặt trận xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên và xã Đa Sar, huyện Lạc Dương; Mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gắn với bảo vệ môi trường” của Hội Người cao tuổi; “Đội thanh niên xung kích thu gom rác thải, vệ sinh môi trường” xã Tà Năng, Đức Trọng... đã vận động đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển rác đúng quy định, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp...

Qua thực tiễn, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền,

ngày công, hiến đất, vật tư... động viên sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trí tuệ, công sức để tập trung xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, xã, phường, thị trấn vững mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Nhân dân tích cực, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kết quả nổi bật, đến nay, toàn tỉnh có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 96,4%), trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đa Têh, Cát Tiên và Lâm Hà. Hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 27/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; có 867 khu dân cư được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 91%; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 95%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 98%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 87%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 98%.

(CÒN NỮA)  
NGUYỄN THU

## Phân bổ gần 87,8 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa lên dự toán gần 87,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới đợt 1/2024 trên địa bàn.

Trong đó, phân bổ nhiều nhất với hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Còn lại phân bổ mỗi hạng mục từ 924 triệu đồng đến hơn 9,2 tỷ đồng gồm: Đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế nông thôn; chương trình OCOP; chuyên đổi số; phát triển vùng nguyên liệu tập trung; tổ chức sản xuất hiệu quả; phát triển du lịch nông thôn; đào tạo nghề nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn...

MAC KHAI

## Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân huyện Đức Trọng

Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công (TP Hồ Chí Minh) vừa tổ chức chuyên công tác xã hội tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Qua đó, Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công chuẩn bị nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, cùng đội ngũ 20 y, bác sĩ có trình độ chuyên môn về nội khoa, sản phụ khoa, siêu âm... Tại đây, các y, bác sĩ đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người, gồm 235 học sinh tiểu học và 165 người lớn. Ngoài ra, các y, bác sĩ còn tư vấn, tuyên truyền về cách phòng bệnh, tự chăm sóc đối với những bệnh thông thường.

Dịp này, Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công cũng đã tặng 400 phần quà giúp các gia đình khó khăn tại địa phương.

TRINH CHU



## Trường THPT Trần Phú...

TIẾP TRANG 5

... phù hợp với lứa tuổi với các chủ đề mở. Hiệu quả thấy được rõ nét nhất thông qua các hoạt động này chính là đã xóa dần khoảng cách giữa học sinh với giáo viên và giữa học sinh với nhau khi giao tiếp bằng tiếng Anh, sự nhút nhát và thiếu tự tin của học sinh cũng được khắc phục từng bước. Với nhiều giải pháp tích cực, kết quả dạy học môn Ngoại ngữ trong nhà trường đã vươn lên trong top đầu của tỉnh về chất lượng dạy học Ngoại ngữ, cụ thể: tỷ lệ chất lượng học bộ môn năm học 2021-2022 là 99,08%, năm học 2022-2023 là 99,55% (tăng 0,47%); tỷ lệ tốt nghiệp môn Tiếng Anh năm 2022-2023 đạt 96,19% (vượt 26,29% so với mặt bằng tỉnh); học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 là 10 giải (trong đó có 2 giải Nhì), tăng 4 giải so với năm học trước.

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp trung học phổ thông tập trung nhiều hơn vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp, vì thế các hoạt động lao động, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng và hoạt động giáo dục hướng nghiệp được nhà trường tập trung cao hơn vào việc phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp sẽ tổ chức 3 tiết/

tuần, bao gồm giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần và học theo chủ đề. Thế nhưng, nhà trường không cứng nhắc cứ một tuần là phải tổ chức 3 tiết theo quy định mà hoạt động này sẽ được tính toán để có thể tổ chức linh hoạt, phù hợp với năng lực chuyên môn và sở trường của giáo viên phụ trách nội dung hoạt động đó; với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tăng tính trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh, từ đó học sinh hình thành kỹ năng, tích lũy kiến thức và thấy được những giá trị khác ngoài trường học.

Có thể thấy rõ hiệu quả trong công tác giáo dục và đào tạo của Trường THPT Trần Phú trong hai kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, khi trường đều có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100% (so với mặt bằng tỉnh nhà trường có tỷ lệ vượt 0,44% ở năm học 2021-2022, vượt 0,48% ở năm học 2022-2023), trong đó kết quả năm học 2022-2023 có chất lượng điểm khá, giỏi cao hơn năm 2021-2022. Một số bộ môn có tỷ lệ điểm trung bình chung tăng cao, vượt lên đứng vị trí thứ hai toàn tỉnh như môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; các môn khác có vị trí tăng nhiều bậc so với năm học trước, từ đó giúp kết quả xếp hạng chung toàn trường tăng lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, Trường THPT Trần Phú vinh dự được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đây cũng là lần thứ hai, trường vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

LAM ANH

## Công ty Điện lực Lâm Đồng cần tuyển dụng 40 lao động

Công ty Điện lực Lâm Đồng thông báo tuyển dụng lao động vào Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Theo đó, đối tượng, số lượng tuyển dụng là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài được cấp phép lao động tại Việt Nam có tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với vị trí/chức danh cần tuyển dụng. Yêu cầu tuổi đời từ 18 – 35 tuổi, có sức khỏe theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khỏe loại II trở lên và đủ điều kiện yêu cầu thể lực theo Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Số lượng tuyển dụng 40 người gồm các vị trí chức danh và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau: Vị trí công nhân quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế - Trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật, Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện. Loại hợp đồng lao động, sau khi kết thúc thử việc, nếu được tuyển dụng, người lao động được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chế độ tiền lương và điều kiện làm việc được hưởng theo quy chế chi trả tiền lương hiện hành của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Lâm Đồng. Làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo quy định của Pháp luật và Nội quy lao động của Tổng công ty Điện lực miền Nam; người lao động được cấp phát các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định của ngành...

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển lao động (mẫu đính kèm); sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (mẫu đính kèm); bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Lâm Đồng, số 02 Hùng Vương, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 28/11/2023; khi nộp hồ sơ dự tuyển, ứng viên nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thời gian trả hồ sơ đối với các ứng viên không được tuyển dụng đến hết ngày 25/12/2023, các ứng viên mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ của Công ty để nhận lại hồ sơ.

Dự kiến thời gian thi tuyển ngày 04/12/2023; hình thức thi: thi viết và thi thực hành. Địa điểm tổ chức thi tuyển tại Điện lực Bảo Lộc, số 02 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện lực Lâm Đồng sẽ tiến hành sơ tuyển, thông báo kết quả sơ tuyển, thời gian thi/kiểm tra tới các ứng viên tuyển dụng bằng email hoặc điện thoại.

## Thông báo v/v chuyển nhượng QSDĐ

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKDD) huyện Đà Têh thông báo với nội dung như sau: Ông Trương Công Lợi được UBND huyện Đà Têh cấp QSD đất số N 661010 ngày 30/12/1998, theo Quyết định số 372/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND huyện Đà Têh, tại thửa đất số 31, tờ bản đồ 02, diện tích 2.254 m<sup>2</sup> (đất ở 400 m<sup>2</sup>, đất nuôi trồng thủy sản 1.854 m<sup>2</sup>).

Năm 2000, ông Trương Công Lợi đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Lục Thị Sâm. Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Ông Trương Công Lợi giao Giấy chứng nhận số N 661010 cấp ngày 30/12/1998 tại thửa đất số 31, tờ bản đồ 02, diện tích 2.254 m<sup>2</sup> (đất ở 400 m<sup>2</sup>, đất nuôi trồng thủy sản 1.854 m<sup>2</sup>) cho ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Lục Thị Sâm; Sau đó rời khỏi địa phương từ năm 2000 đến nay không liên lạc được. Năm 2023, khi đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không cẩn thận ông Sáng làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay, ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Lục Thị Sâm đến Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Đà Têh, liên hệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện ông Trương Công Lợi đang ở đâu, liên hệ với UBND xã An Nhơn hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Đà Têh, để lập thủ tục và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên mà ông Trương Công Lợi, không liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định; đồng thời không có ai tranh chấp, khiếu nại. Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Đà Têh sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính và đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Lục Thị Sâm theo quy định. Mọi thắc mắc khiếu nại sau này liên quan đến các thửa đất và diện tích nêu trên, Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Đà Têh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Ngày 26/7/2023, UBND xã Hoài Đức có nhận được đơn xin cấp đổi GCNQSDĐ của ông Lê Trần Hải, sinh năm 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1964 thường trú tại thôn Vinh Quang - xã Hoài Đức, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: R220225 do UBND huyện Lâm Hà cấp ngày 21/11/2000. Nguồn gốc đất do ông Lê Trần Hải, sinh năm 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1964 thường trú tại thôn Vinh Quang - xã Hoài Đức nhận chuyển nhượng của hộ ông (bà) Nguyễn Danh Quang đã đi khỏi địa phương ngày 11/06/2006. Vợ chồng ông Lê Trần Hải, bà Nguyễn Thị Vân cam kết đã thanh toán hết tiền nhận chuyển nhượng.

Nay UBND xã Hoài Đức thông báo các tổ chức, cá nhân nếu có thắc mắc, khiếu nại về việc nhận chuyển nhượng giữa ông Lê Trần Hải, sinh năm 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1964, thường trú tại thôn Vinh Quang - xã Hoài Đức với hộ ông (bà) Nguyễn Danh Quang thì liên hệ với UBND xã Hoài Đức để được giải quyết.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, UBND xã Hoài Đức sẽ lập hồ sơ đề nghị Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Lâm Hà, Phòng TN&MT, UBND huyện Lâm Hà thu hồi GCNQSDĐ R220225 đã cấp cho hộ ông (bà) Nguyễn Danh Quang để cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cho ông Lê Trần Hải, sinh năm 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1964 thường trú tại thôn Vinh Quang - xã Hoài Đức theo quy định, mọi thắc mắc khiếu nại sau này sẽ không được giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKDD) TP Đà Lạt có nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Liễu, địa chỉ thửa đất số 226, tờ bản đồ số 2 (C69-I D), Phường 6, TP Đà Lạt.

Thành phần hồ sơ gồm: Sổ hộ khẩu gia đình. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. GCNQSDĐ số M533293 cấp ngày 10/8/1998.

Bà Hồ Thị Hoa lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Liễu bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thửa đất số 2 (C69-I D), Phường 6, TP Đà Lạt theo GCNQSDĐ nông nghiệp số M533293 cấp ngày 10/8/1998. Hiện nay bà Nguyễn Thị Liễu đang giữ bản chính hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và GCNQSDĐ số M533293.

Căn cứ khoản 2 - điều 82 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013”.

Chi nhánh Văn phòng ĐKDD TP Đà Lạt đang lập thủ tục cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Liễu, nguồn gốc sang nhượng của bà Hồ Thị Hoa. Bà Nguyễn Thị Liễu nhận sang nhượng của bà Hồ Thị Hoa theo GCNQSDĐ số M533293 cấp ngày 10/8/1998. Chi nhánh Văn phòng ĐKDD TP Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo và đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng ĐKDD lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Liễu. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng ĐKDD TP Đà Lạt không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKDD) huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Trúc sử dụng đất tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Với các thông tin cụ thể như sau:

+ Giấy chứng nhận QSD đất số hiệu Q 588674 ngày 14/7/2000, số vào sổ cấp GCN 04004/QSDĐ do UBND huyện Bảo Lâm cấp.

+ Thửa đất số 118, diện tích 6.163 m<sup>2</sup>, đất trồng cây lâu năm (CLN). Thửa đất số 79, diện tích 269 m<sup>2</sup>, đất nuôi trồng thủy sản (NTS) và thửa đất số 76, diện tích 15.597 m<sup>2</sup> (trong đó: đất ở tại nông thôn (ONT) 400 m<sup>2</sup>; đất trồng cây lâu năm (CLN): 15.197 m<sup>2</sup>). Thời hạn sử dụng đất: đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043, đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 15/10/2013. Tờ bản đồ số 42 (cũ) xã Lộc An.

Ngày 17/4/2006, hộ ông (bà) Nguyễn Văn Triệu sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Nguyễn Văn Trúc nhưng chưa lập thủ tục sang nhượng theo quy định, đồng thời giao GCN số hiệu Q 588674 ngày 14/7/2000, số vào sổ cấp GCN: 04004/QSDĐ do UBND huyện Bảo Lâm cấp cho ông Nguyễn Văn Trúc quản lý và sử dụng.

Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Bảo Lâm thông báo: Hộ ông (bà) Nguyễn Văn Triệu ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Nguyễn Văn Trúc tại thửa đất nêu trên theo quy định.